

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤตินิชอบ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

หน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๘

ยุทธศาสตร์	กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างค่านิยมการ รักษาวินัย และการต่อต้านการทุจริต	๑. โครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่		
	๒. กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน		ดำเนินการ ภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔
	๓. ส่งเสริมบุคลากรเข้าร่วมอบรม/รับฟังการบรรยาย ธรรมะ	จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมฟังบรรยายธรรมะ ดังนี้ ๑. วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดศรีทิว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ๒. วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดพระพรหม อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช ๓. วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	

ยุทธศาสตร์	กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาระบบงานป้องกันทุจริต	๑. ประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตในสื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน	ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๘ และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๘	ดำเนินการแล้ว จำนวน ๒ ช่องทาง
	๒. เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินการตามภารกิจหลักผ่านช่องทางหรือสื่อต่างๆ	รายงานผลการดำเนินงาน - เผยแพร่ทางเว็บไซต์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๘ - รายงานประจำปี (รูปเล่ม)	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	๑. การแจ้งเบาะแสหรือตรวจสอบเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาทุจริตประพุดติมิชอบ	๑. ทางไปรษณีย์ เลขที่ ๑๗๑ ศูนย์ราชการนาสาร ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ ๒. ผู้รับความคิดเห็นสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๘ ๓. เว็บไซต์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๘ ๔. เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๘	
	๒. เผยแพร่ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนให้สาธารณชนทราบ	๑. เว็บไซต์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๘ ๒. เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๘	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยกระดับเจตจำนงและสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย		- ไม่มี -	